



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 293

ngày 11 tháng 2 năm 2001

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Liên Hệ

*Liên hệ tâm tu tâm trí tiến
Rõ đời hiểu đạo tự tâm hiển
Quý thương đời đạo chung hành hểu
Về không thanh nhẹ tự ước mong*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 10-12-00 đến 16-12-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tình tiền duyên nghiệp có hữu ích gì không?
- 2) Người tu đồng hành hay nhớ nhau tại sao?
- 3) Tại sao làm người phải tham dâm?
- 4) Quyết tâm xây dựng có hại gì không?
- 5) Tu làm sao mới đạt pháp?
- 6) Tu làm sao mới tiến được?
- 7) Làm sao giải được nghiệp thân?

<p>1) Atlantic city, 10-12-2000 1 :10AM <i>Hỏi : Tình tiền duyên nghiệp có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa tình tiền duyên nghiệp có hữu ích khi cần, nhưng nó sẽ kéo dài làm cho một kiếp người lận đận lồi thòi</p> <p>Kệ : <i>Nghiệp duyên lận đận tâm không tiến Thức giác minh tâm tự nối liền Đời đạo chơn hành không luyến tiếc Mê lầm chẳng có tự mình yên</i></p>	<p>2) Atlantic city, 11-12-2000 1 :50 AM <i>Hỏi : Người tu đồng hành hay nhớ nhau tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu đồng hành chung pháp thương nhớ nhau vô cùng</p> <p>Kệ : <i>Hướng tâm niệm Phật ý chung hành Nhớ nhớ thương thương tự đạt thanh Thức giác tâm tu tâm phát triển Qui hội chung hành tâm tự hiền</i></p>
<p>3) Atlantic city, 12-12-2000 4 :45AM <i>Hỏi : Tại sao làm người phải tham dâm?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người có một cơ thể kín đáo và tối tăm, mắt nhìn thấy ánh sáng tốt đẹp hơn, bắt buộc phải tham dâm vì nó cảm thấy bơ vơ</p> <p>Kệ : <i>Giáng lâm tại thế khổ bơ vơ Hồn vía chưa thông sống bất ngờ Vay nợ tại trần nay phải trả Tham dâm đòi hỏi duyên từ giờ</i></p>	<p>4) Atlantic city, 13-12-2000 8 :12 AM <i>Hỏi : Quyết tâm xây dựng có hại gì không?</i></p> <p>Đáp : Thừa quyết tâm xây dựng thế nào cũng bị trở ngại, nhưng rồi cũng vượt qua</p> <p>Kệ : <i>Tình đời đen bạc lắm chuyện hư Phá hoại lung tung muốn hại người Trời độ từ quang uyển chuyển tiến Thức tâm gỡ rối vẫn còn tươi</i></p>
<p>5) Atlantic city, 14-12-2000 3 :05AM <i>Hỏi : Tu làm sao mới đạt pháp?</i></p> <p>Đáp : Thật tâm tu mới đạt được pháp lành và phát triển</p> <p>Kệ : <i>Duyên lành tái ngộ trí thanh cao Ngộ pháp chơn hành duyên đạt thức Giềng mối thâm sâu thành đại nguyện Pháp lành tận độ điển thanh xuyên</i></p>	<p>6) Atlantic city, 15-12-2000 2 :20 AM <i>Hỏi : Tu làm sao mới tiến được?</i></p> <p>Đáp : Thừa tu thực hành thì mới tiến được, bằng tự sửa tâm sửa tánh thì mọi sự sẽ xong</p> <p>Kệ : <i>Dấn thân thực hành tâm xây dựng Trí tuệ phân minh tự tiến từng Sửa tiến mỗi ngày đều được độ Thực hành chánh pháp hợp cao tăng</i></p>
<p>7) Atlantic city, 16-12-2000 3 :55 AM <i>Hỏi : Làm sao giải được nghiệp thân?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn giải được nghiệp thân thì cần phải ăn uống nhẹ nhàn thì mới tránh được nghiệp sát</p> <p>Kệ : <i>Trường chay tránh nghiệp vọng theo Giải phân độc tố xác thân đeo Tạo khổ triền miên trong xác thú Máu không thông cảm thân nghèo</i></p>	

THƯ TỬ LAI VĨNG

L T, ngày 15/12/1999

Kính thưa Đức Thầy,

Con là T ở T V VN trân trọng vấn an sức khỏe của Thầy kính yêu. Thời gian qua, chúng con động viên nhau hành pháp chính đính để tránh "Tu hành thì ít, mà lỗi nhãi thì nhiều".

Thưa Thầy, từ 20 năm qua, năm nào bạn đạo cùng quay quần bên nhau ngày mừng 02 Tết Âm lịch để mừng xuân, nhiều thì chừng 100 người, ít thì cũng 50 hoặc 60 người Xuân Mậu Dần 98 có anh V T S dự. Chúng con có thực hiện một mặt băng cassette 90 phút gửi thăm Thầy, gửi anh S qua Thầy, hình như Thầy không có nhận nên không có trả lời cho chúng con. Vậy với lòng ao ước được Thầy nói chuyện trực tiếp với chúng con. Nếu được xin Thầy chỉ một lần gọi về lúc 11 giờ trưa ngày mừng 02 Tết xuân Canh Thìn. Chúng con sung sướng lắm khi được Thầy ban ân. Điện thoại nhà con; nếu được in Thầy trả lời để chúng con chuẩn bị.

Thưa Thầy, về Pháp luân dài 1 hoặc 2 giờ của P L mà Anh L phổ biến, sự tác hại có phần trầm trọng. Vì bạn đạo không hiểu ý của Thầy, khi P hỏi hỏi mười mấy năm về trước về pháp luân thì Thầy khen. Con đã giải thích là : Tại sao Thầy khen ? Vì P L dám sửa pháp của Thầy, hay hơn Thầy, Thầy phải khen, chớ Thầy đâu có dạy chúng ta thờ như vậy. Thầy đã nói pháp này đụng plafond rồi không còn sửa nữa. Và Thầy đã dạy rất rõ, bông gòn, con rùa thờ, v... v..., nhưng bạn đạo không thể hiểu. Con thường nói : Bây giờ chúng ta hỏi : chúng ta muốn lấy thêm hai ba ông chồng, bà vợ, theo pháp khác được không ? Thầy vẫn trả lời : được, vì bạn muốn như vậy bạn cứ học đụng rồi mới thức.

Vậy nên theo ý phần đông chúng con kính đề nghị lên Thầy: Nếu có thể được, kính nhờ Thầy lên tiếng chánh thức và cho đăng lên báo PTDN cho anh em biết pháp thờ dài của P L chớ không phải của Thầy hay của PLVV để cứu một số đông bạn đạo dại khờ mà cứ tưởng mình cao siêu thật đáng thương. Mặc dù chị L T đã hỏi và Thầy đã trả lời là dẹp bỏ ngay pháp thờ đó. Vì lợi ích cho anh em con đã phạm tội phóng tâm lo bên ngoài, xin Thầy lượng thứ.

Con xin dừng bút và kính đảnh lễ Thầy với tấm lòng tôn sự trọng đạo của chúng con.

Thương kính,

V C T

F V, ngày 18/1/2000

C T,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/12/1999 được biết con còn lo âu những điều vượt ngoài khả năng của chính con, tức là sửa pháp. Pháp chánh là lúc nào cũng chánh, không cần sửa, nhưng chỉ có hành mà thôi. Đời thì có sửa mới tiến, đạo là chỉ có hành mới đạt, lý luận mãi chỉ sai lạc mà thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư giữa Trời Đất, tiến hóa theo trình độ sẵn có.

Về PLTC thì Thầy đã hành và giải thích cách thí nghiệm căn bản là hít hơi đầy rún đầy ngực và tung lên bộ đầu. Còn về việc làm phước từ thiện thì tùy duyên độ hành, nếu vọng động quá, biến thể của nó là tham dâm, khó tu sẽ ngộ nạn.

Muốn kiểm soát có thật hay không thì chỉ dùng một miếng bông gòn mỏng để trước lỗ mũi khi hít vô thì dính, khi thở ra thì sẽ rớt. Căn cứ như vậy sẽ biết được bao lâu. Các bạn không chịu thí nghiệm mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài, tự tạo những lý luận tác hại lẫn nhau, sẽ không tiến. Tu là có kẻ trước người sau, căn cứ theo người đi trước mà thực hành.

Còn nghiệp lực từ tiền kiếp thì cần sự dày công tự giải thì mới thoát được. Những gì C T đã hành và đã hiểu là đúng, không nên ôm lấy tà thuyết gieo động và sẽ làm mất căn bản sẵn có của mọi tâm linh tại mặt đất. Về phần điện thoại của con bị cắt đứt lúc nói chuyện, không thể liên lạc được. Cần tu không cần nghe điện thoại vô ích, Thầy sẽ không bao giờ liên lạc điện thoại với con.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng

THƠ

Xuân. . .

Áo xanh , áo đỏ , áo vàng
Ba màu áo vẫn chẳng màng chẳng THAM
Một màu áo trắng vui mang
Khổ hành Hòa Nhẫn hành trang học Đòi
Mái chèo Pháp đẩy thuyền xuôi
Hướng về nẻo Giác trông vờn bến Trăng
Tình cha chiếu diệu quang âm
Hằng soi con trẻ thức tâm đã đầy
Thương sao , thương quá , ô hay !
Biển SI đục sóng , gió gầy bão SÂN
Thuyền con nhồi sóng lênh đênh
Cảm thông cha vẫn dành phần thương yêu
Rèn trui con trẻ đủ điều
Học THANH , học TRƯ ỢC, mọi chiều Lý Chơn
Tình cha cao ngất Thái Sơn
Nụ cười mắt lệ nhớ ơn cha trời
Duyên xưa nhân quả Đạo Đòi
Nối niềm tâm sự ; SỬA SAI : Kính trình !
Chào Xuân vũ trụ thanh minh
Ý Xuân dậy sáng , tình Xuân hiệp hòa
Hương Xuân thơm ngát thiên tòa
Hoa TÂM e ấp trình cha con vào
Ô Hê ! Vui quá ! Lạ sao !
Đón Xuân kính chúc đồng bào đệ huynh
Vui Xuân Tâm Khí an bình
Tân dân thánh đức ; THỰC HÀNH . . . Thương Yêu !

Vân Sơn (Troyes ,France)

Tân Ty

Hai ngàn lẻ một năm rồi ư !
Tân Ty cười Ta chưa thoát tù
Tình vẫn THÂM màu duyên Đạo Pháp
Dục lòng xui khiến mãi . . . Tương tư !

Dục lòng xui khiến mãi . . . Tương tư !
THẤYTA ; TA THẤY ; THẤYTA NGU !!!
Học HÒA thôi nhè phen này NHÃN
Công trình , công quả , thúc công phu

Công trình , công quả , thúc công phu
Nội loạn trần tâm lo dẹp trừ
Biệt niệm tự nhiên thành nhớ . . . THỂ ?
Đạo HÌNH nào dám nghĩ riêng tư

Đạo Hình nào dám nghĩ riêng tư
Gió , lửa , nước , non , xoay : vận trù
Thế giới ba ngàn xem Động Tĩnh
Vào Không mà quán lẽ HUYỀN HU . . .

Vào Không mà quán lẽ HUYỀN HU . . .
Nhớ Trời , Nhớ Phật , nhớ Minh NGU !
Hai ngàn lẻ một năm : Đầu số
Tân Ty cười Ta vẫn tối hù . . .

Vân Sơn (Troyes , France)

Ngày 28/1/2001 tức mùng Năm Tết Tân Tỵ, Hội Ái Hữu Vô Vi/ VoVi Led Music Productions đã tổ chức buổi họp mặt mừng xuân và ra mắt cuốn băng thu hình buổi Đại Hội Thiên Ca Vô Vi do Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ đạo diễn với sự cộng tác của một số nghệ sĩ ưu tú. Buổi họp mặt được khai diễn tại Nhà Hàng New Century, Philadelphia từ 11: 00 đến 15: 30 với sự tham dự của khoảng trên 200 hội hữu và quan khách từ các nơi về tham dự; cô Mỹ Hạnh (Phila) và Minh Châu (NY) điều hợp chương trình.

Mở đầu, ông Nguyễn Văn Công (Canada) thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chúc mừng Xuân Tân Tỵ và ông hoan hỷ cho biết hình ảnh, âm thanh và ánh sáng của băng Thiên Ca 2000 rất tốt; các bài ca và điệu nhạc đã làm nổi bật ý nghĩa thế nào là đời và đạo song tu nhằm tạo cho cuộc sống được an vui và tâm linh được thăng tiến bằng những phương pháp khoa học tu tập tự cứu.

Tiếp theo là bài phát biểu của Nhà Văn và Nhà Thơ Hải Bằng Hoàng Dân Bình trình bày vài nét cơ bản về nguồn gốc Thiên nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa Thiên Đạo trong văn hóa Việt. (xin xem bài phát biểu ghi dưới đây)

Dược Sĩ Đỗ Bá Bích cho biết bài phát biểu của Ô. Hải Bằng đã giúp ông bật ra ánh sáng là tại sao Thiên Việt Nam, với những Thiên Sư tiêu biểu như Vạn Hạnh, Trần Thái Tôn, và Trần Nhân Tôn, đã giúp cho Đời Nhà Lý và Nhà Trần tạo được những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống xâm lược và bảo vệ nền độc lập của đất nước. Dược Sĩ họ Đỗ cũng cho biết ông đã bỏ nhiều năm nghiên cứu về Thiên và Khí Công với mục đích vận dụng tập trung các luồng chân khí giúp cho bệnh nhân phục hồi được chân lực để tái lập sự luân lưu khí mạch ngõ hầu các cơ năng bị bế tắc có thể phục hoạt lại được, và ông dự trù kế hoạch giúp trị bệnh miễn phí.

Tiếp theo phần trình chiếu video Thiên Ca là phần thuyết giảng của Thiên Sư Lương Sĩ Hằng. Thiên Sư, qua những câu hỏi của cô Mỹ Hạnh và Minh Châu, đã trình bày yếu lược về mục đích của thiên ca nhằm truyền đi những điều khuyên nhủ giúp phát huy đạo đức làm người, tránh được những phiền não để giữ được tâm, trí thanh nhẹ và sáng suốt.

Ông Lê Thuận Hợp, nguyên giáo sư trường Mạc Định Chi, Saigon trước đây, đã đặt câu hỏi về thời gian và cách niệm thiên như thế nào cho phù hợp với nhiều người còn phải đi làm và được phổ biến rộng cho mọi giới. Thiên Sư trả lời, nhấn mạnh đến thực hành các phương pháp đã được chỉ dẫn trong tài liệu hoặc các cuốn băng hình và các băng thiên ca cũng là một trong những cách để quần chúng biết thêm về mục đích của Thiên Vô Vi. Ông bà Lê Thuận Hợp và các thân hữu đã bày tỏ niềm cảm kích trước sự tiếp đón niềm nở và chân tình của các vị trong hội Vô Vi.

Bác Sĩ trẻ tuổi Nguyễn Đình Lạc, DC (Giám Đốc Dưỡng Đường Điều Trị Đau Nhức và Chỉnh Hình, 2206 South Broad St, Philadelphia, PA 19147) cũng được mời lên phát biểu cảm nghĩ về Băng Thiên ca Vô Vi 2000. **BS Lạc bày tỏ niềm lạc quan đối với pháp Thiên Vô Vi qua những lợi ích của việc gìn giữ sức khỏe bằng những phương pháp rất phù hợp với những khám phá của y học.** Bác sĩ cho biết khi tâm trí không được ổn định vì lo lắng, phiền muộn, hay sợ sệt, v.v... thì việc điều tiết các lượng hormone bị xáo trộn; và khi các chất hormone không được tiết ra đúng mức thì các chất kháng tố trong cơ thể cũng không có đủ để chống lại sự nhiễm trùng do thức ăn hay trong không khí. BS Lạc cũng cho biết sự hiểu biết rõ về pháp Thiên của Hội Ái Hữu Vô Vi và về nguồn gốc Thiên Việt Nam có thể giúp ông tăng tiến thêm kỹ năng nghề nghiệp trị đau nhức và chỉnh hình của ông.

Cùng với vai trò MC, cô Mỹ Hạnh đã cống hiến cho quan khách những khúc hát đầu xuân thật là xuất sắc. Người ta cũng không thể không nhớ đến tên Nhạc Sĩ Lý Cường rất điêu luyện trong bài “Phượng Hồng” và đặc biệt là Nhà Kinh Doanh trẻ tuổi Hồ Đức, và cũng là Nhà Mạnh Thường Quân của nhiều tổ chức ở đây, đã ca rất truyền cảm bài “Hã y Cho Tôi”.

Buổi họp mặt mừng Xuân Tân Tỵ được kết thúc sau phần trình chiếu màn kịch hài “Vịt Ông Cả, Lúa Bà Hai” của Hoàng Thi Thơ trình diễn bởi Bùi Thiện và Mai Lệ Huyền.

PV Huyền Trang

PHÓNG SỰ BUỔI RA MẮT VIDEO THIÊN CA DUYÊN LÀNH

Tâm Tình với Bạn Đạo

Kính thưa Bạn Đạo Vô Vi

Tôi may mắn được đi dự buổi Vui Xuân với Đức Thầy ở Philadelphia và cũng là buổi ra mắt Thiên Ca, trước khi đi cứ lo sợ tuyết lạnh vì mình là dân Nam Cali, quanh năm ấm áp, nên nào áo, nào khăn nào giấy vớ ấm chuẩn bị sẵn sàng, ông xếp tôi còn "hù" tôi, coi chừng tuyết lên tới đầu vì mới "Bảo Tuyết" trong mấy tuần qua, nhưng các bạn biết không? trên máy bay còn hồi hộp, khi đến nơi thì thấy nắng ấm, cái lạnh ở Phila thật ngoài dự tính, những áo, khăn không cần thiết phải sử dụng.

Cứ thỉnh thoảng đi đây đi đó được "Hội ngộ" cùng Thầy cùng Bạn là một niềm hạnh phúc nhất, cứ đến rồi hòa vào với Thầy và bạn là vui rồi, mỗi lần đi là mỗi lần tôi học được những vui buồn, những kinh nghiệm của những bạn đi trước, những lời phê bình khen chê để hòa vào xây dựng và viết lên những tâm sự của Bạn Đạo, đây là lần thứ hai ra mắt Thiên Ca, sau lần ở Toronto, lần này đơn giản hơn vì Ban Tổ Chức "Vô Vi LED Music" qua kinh nghiệm cho thấy phần chính vẫn là Bạn Đạo cứ mỗi Bạn Đạo hợp sức để đưa Đạo vào Đời vẫn dễ dàng hơn là trực tiếp đưa ra cộng đồng.

Kính thưa các bạn, lẽ ra Linh Tinh tôi đã quyết định về nhà lo tu lo sửa vì thời gian sợ không kịp nửa kiếp người quá ngắn ngủi, sau một thời gian đi đây đi đó mở rộng tầm mắt theo Thầy để làm quen với bạn đạo khắp nơi, Linh Tinh đã nghĩ rằng cuối cùng cũng chỉ có mình lo cho mình, nhưng Linh Tinh vẫn không yên tâm khi thấy một số bạn còn đang trong vòng lo lắng khi nghe nhạc Thiên Ca. Có bạn gọi tôi với giọng buồn và nhờ tôi viết bài để khuyên Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ nên phổ nhạc bằng nguyên Thơ của Đức Thầy, vì nếu làm theo Ông sẽ lạc điệu, có một số bạn khi nghe tâm tư bị rối loạn, khi nghe như vậy, tôi thấy lạ lắm vì tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ đây là một thắc mắc chung của bạn đạo, tôi cứ suy nghĩ mãi vì đã mấy tháng qua tôi không viết bài nữa cho nên không có cảm hứng, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn không yên khi có bạn đã nghĩ đến tôi và cần tôi.

Mấy ngày qua tôi đã trụ điển và định tâm, tôi muốn lấy theo trung dung làm việc, tôi đã nghe đi nghe lại nhạc "Thiên Ca Duyên Lành" bốn lần rồi, và lần nào điển cũng rút, người lâng lâng thanh nhẹ, trạng thái hòa vào lời nhạc, càng nghe càng thấy thấm thía, lời nhạc mà Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ soạn ra tôi dám chắc có sự ân ban của Thượng Đế, một Nhạc Sĩ không có tu Thiên và chưa từng tu Thiên thì làm sao thấu đáo và diễn đạt đầy đủ ý Đạo của Đức Thầy, và mỗi bản nhạc là một điệu nhạc tương xứng với lời nhạc. Tôi không phải là nhạc sĩ nhưng tôi cũng từng soạn vài bản nhạc để nói lên cảm nhận của tôi qua quá trình tu học, tuy nhiên đôi lúc cũng gặp rất nhiều khó khăn về nhạc lý.

Đối với Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ là một Siêu Nhạc Sĩ trong làng âm nhạc Việt Nam, chúng ta có khả năng để phê bình sao? trong khi NS Hoàng Thi Thơ vui mừng và xúc động khi hoàn thành nhạc Thiên Ca, thì chúng ta lại có những ý nghĩ đối nghịch đối với ông, thật không công bằng chút nào, chưa nói đến những anh chị em, đã ngấm ngấm hậu thuẫn bên trong như một chị bạn đạo tôi biết vừa đi làm vừa giúp may áo cho những màn vũ phụ họa trong khi sức khỏe rất kém. Thấy chị thì tôi rất hổ thẹn vì mình không làm được như chị, và còn rất nhiều anh chị khác phải chạy đông chạy tây để chuẩn bị giàn dựng. Tôi tự thấy nếu chúng ta còn phê bình thì quá bất công và hời hợt, chẳng những cho NS HTT mà còn bất công đối với anh chị bạn đạo đã ngày đêm bỏ công bỏ của để xây dựng cho Vô Vi một làng nhạc Tâm Linh chưa từng có trong lịch sử Âm Nhạc.

Thưa Các Bạn, tôi nghĩ thay vào lời phê bình thì chúng ta nên phóng từ tâm đến cho NS HTT, chúc cho Ông khỏe mạnh để tiếp tục đưa Đạo vào Đời, chúng ta đã được pháp trong tay, biết chiều sâu của Điển Giới Tâm Linh, thì cũng nên mở tâm khuyến khích qua mọi hình thức để đến tay nhân loại cùng chung hưởng.

Tôi thành thật cảm ơn một vài bạn đã nghĩ đến tôi, đó là một vinh dự cho tôi khi tôi được các bạn đặt niềm tin, tuy nhiên tôi còn phải dựa vào Điển Giới Tâm Linh của tôi mà hành sự. Sai một ly đi một dặm tôi thật không muốn gánh trách nhiệm trước Tam Giáo Tòa. Thành thật xin lỗi nếu tôi không làm đúng ý.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Linh Tinh (Xây Dựng)

XIN ĐÍNH CHÁNH

Kính thưa quý bạn đạo:

Trong thông báo về Thiển Ca Dững Hành tuần vừa qua, việc gửi chi phiếu về:

Check payable to: Vo Vi Books & Music
c% Phan Ba Tam
4806 Larue St Dallas TX 75211
Tel/Fax : (214)331-9124
Voice mail: (877)699-8562
E-mail: tambaphan@hotmail.com

Nay Xin sửa lại như sau:

Check payable to: Vo Vi Dallas/Fort Worth Friendship Association
4806 Larue St Dallas TX 75211
Tel/Fax: (214)331-9124 hay Tel: (972)458-6296 Work
Voice mail: (877)699-8562
E-mail: tam.phan@forneycorp.com

Xin cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo

ooooo